



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 29 มกราคม 2563

### เรื่อง

1. พลิกโฉมภาคเกษตรครั้งใหญ่ อลงกรณ์ จับมือหอการค้าไทย...
2. 'อลงกรณ์'จับมือหอการค้าไทย ชาวนาเกลือเฮ! ได้พิจารณารับซื้อเกลือที่ค้างสต็อก
3. อลงกรณ์จับมือหอการค้าไทยขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯทุกจังหวัด
4. ก.เกษตรฯเซ็นMOUพัฒนามาตรฐานผลิตข้าวลุ่มน้ำโขง
5. ร่วมกิจกรรม
6. เยี่ยมชม
7. กยท.จ.ยะลำนำทีมผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแปลงยางให้เกษตรกร
8. คอลัมน์: ข่าวสั้น: คงโควตาไก่ไข่พันธุ์ปี 2563
9. 'เอ็กบอร์ด'เคาะโควตาแม่ไก่4.6แสนตัว
10. ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ ราคาพริกไทยโลกยัง'ขาลง'
11. วางแนวแก้ปัญหาการเผาตฟุ่นหมอกควัน
12. คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว

### สื่อ

today.line.me  
naewna.com  
lokwannee.com  
แนวหน้า  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ประชาชาติธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ today.line.me

หัวข้อข่าว : พลิกโฉมภาคเกษตรครั้งใหญ่ อลงกรณ์ จับมือหอการค้าไทย...

วันที่ 29 มกราคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

LINE TODAY

Top ข่าวทั่วไป อีโคโนมี เทคโนโลยี More >

เข้าสู่ระบบ

# พลิกโฉมภาคเกษตรครั้งใหญ่!! "อลงกรณ์" จับมือหอการค้าไทย ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯ 77 จว.

สยามรัฐ | สยามรัฐออนไลน์  
เผยแพร่ 28 มกราคม 2563 เวลา 19:43 น.  
แก้ไข 28 มกราคม 2563 เวลา 19:43 น.

1 2



"อลงกรณ์" จับมือหอการค้าไทย ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯ ทุกจังหวัด เดินหน้า  
นโยบายตลาดนำการผลิต พลิกโฉมหน้าภาคเกษตรครั้งใหญ่ ส่วนชาวนาเกลือเฮ! หอการค้า  
ยินดีพิจารณาเงื่อนไขข้อแตกต่างสต็อก 2.5 หมื่นตัน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายราฐ ฐธรรมาธิษ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายระพีภัทร์  
จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหารคณะทำงานกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานนโยบายด้านการเกษตรกับนายภคสิทธิ์ สารสิน ประธานสภา  
หอการค้าไทยนายอิสสระ วงศ์กุลสกุล ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าและสภาหอการค้าฯ นายพจน์  
อรามวัฒน์านนท์ รองประธานหอการค้าฯ และกรรมการฯ



โดยนายอลงกรณ์ ได้นำเสนอนโยบายภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ว่า มียุทธศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ได้แก่ 1.การบริหารข้อมูลสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงด้วยบิ๊กดาต้าและการเข้าถึงภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big  
Data & Gov Tech) 2.ด้านการผลิต เช่นการจัดโซน การยกระดับมาตรฐานระดับโลก การเชื่อมโยง  
เครือข่ายตลาดกับผู้ผลิต การรับรองมาตรฐานและการสืบกลับย้อนหลัง (Traceability) 3.ด้านโลจิสติกส์  
(Logistic) ทั้งการขนส่งทางเรือที่ลดการนำเข้า (Cold chain) การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ศูนย์  
กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative distribution center:CDC) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
(Logistics Service Provider : LSP) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออก ลดความยุ่ง  
ยากของเอกสาร  
4.การตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรพันธสัญญา(Contract  
Farming) ,การค้าออนไลน์ (Ecommerce) บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ (Platform  
&Application)

"เพื่อให้ยุทธศาสตร์-นโยบายได้ผลยิ่งขึ้นในระดับพื้นที่จึงจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใน  
ทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (Agritechology and Innovation Center :AIC) ซึ่งจะประกอบด้วย 6  
ภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยในจังหวัด ส่วนราชการกระทรวงเกษตร ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร จะเป็นศูนย์ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area  
Base) บริหารในรูปแบบบอร์ด โดยอธิการบดีเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน  
ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะตอบโจทย์ทั้งการวางแผนการผลิต การตลาดและการส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่ โดย  
รัฐเป็นพี่เลี้ยงเอกชนกับเกษตรกรจะเป็นผู้ขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ความ  
เป็นเลิศทางเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยทดลองด้านเทคโนโลยี อันจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดสิ่ง  
ประดิษฐ์ของปราชญ์เกษตรกร-ช่างเกษตรกรในแต่ละชุมชนไปสู่กว้าง และการผลิตแบบอุตสาหกรรมต่อไป

หลังจากนำเสนอนโยบายแล้ว นายอลงกรณ์ ได้เสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แก่ 1.แต่การลงทุนความร่วมมือ  
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2.ความร่วมมือในนโยบาย  
การตลาดนำการผลิต 3.ความร่วมมือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77  
จังหวัดโดยเฉพาะเชิญตัวแทนหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดการร่วมเป็นคณะกรรมการ  
4.ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ 5.การแก้ไขปัญหาราคาเกลือและสัตว์น้ำในประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของเกลือ นายอลงกรณ์ ได้หารือถึงความร่วมมือในการรับซื้อเกลือของเกษตรกรชาวนา  
เกลือที่ค้างสต็อก อยู่ 2.5 หมื่นตันด้วย โดยทางกรรมการสภาหอการค้าไทย ได้ตอบรับและพร้อม  
สนับสนุนนโยบายอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ในการจัดตั้งศูนย์ AIC โดยนายกสิณห์  
สารสิน ประธานกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมนโยบายการเพิ่ม Productivity และขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้กรรมการสภาฯ หลายท่านได้แนะนำแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันส่วน  
เรื่องเกลือจะให้ทางอุตสาหกรรมแข่งกันหน้า พิจารณาเงื่อนไขต่อไป  
[ดูข่าวต้นฉบับ](#)

รหัสข่าว : I-I200129001276

หน้า : 1 / 1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : 'อลงกรณ์'จับมือหอการค้าไทย ขาวนาเกลือเฮ! ได้พิจารณารับซื้อเกลือที่ค้างสต็อก

วันที่ 29 มกราคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

# เนชั่น

สังคมออนไลน์ ข่าวสาร

www.naewna.com

หน้าแรก - ข่าวเด่น - ข่าวต่างประเทศ - ข่าวการเมือง - ข่าวธุรกิจ - ข่าวการเกษตร - ข่าวบันเทิง - ข่าวต่างประเทศ - กีฬา - สุขภาพ - ไลฟ์สไตล์ - Like share



'อลงกรณ์'จับมือหอการค้าไทย ขาวนาเกลือเฮ! ได้พิจารณารับซื้อเกลือที่ค้างสต็อก  
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563, 17:17 น.



วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายวราวุธ ชูธรรมพิชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นาย **ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** และคณะผู้บริหารคณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือการค้าเป็นนโยบายด้านการเกษตรกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วยคุณกฤษณ์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าและสภาหอการค้าฯ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้า และกรรมการสภาฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม

โดยนายอลงกรณ์ได้นำเสนอนโยบายภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามี ยุทธศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ จาก 1.การบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวงด้วยบิ๊กดาต้าและการเข้าถึงภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data & Gov Tech) 2.ด้านการผลิต เช่นการจัดโซน การยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดกับผู้ผลิต การรับรองมาตรฐานและการสืบกลับย้อนหลัง (Traceability) 3.ด้านโลจิสติกส์(Logistic) ทั้งการขนส่งทางสดที่ลดการนำเข้าเสีย (Cold chain) การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative distribution center: CDC) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออก ลดความยุ่งยากของเอกสาร 4.การตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรพันธะสัญญา(Contract Faring) ,การค้าออนไลน์ (Ecommerce ) บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ (Platform & Application)

"เพื่อให้ยุทธศาสตร์-นโยบายได้ผลดียิ่งขึ้นในระดับพื้นที่จึงจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นในทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (Agritechology and Innovation Center :AIC) ซึ่งจะประกอบด้วย 6 ภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยในจังหวัด ส่วนราชการกระทรวงเกษตร ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร จะเป็นศูนย์ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area Base) บริหารในรูปแบบบอร์ดโดยอธิการบดีเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะตอบโต้ภัยทั้งการวางแผนการผลิต การตลาดและการส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่ โดยรัฐเป็นพี่เลี้ยงเอกชนกับเกษตรกรจะเป็นผู้ขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยทดลองด้านเทคโนโลยี อันจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของปราชญ์เกษตรกร-ช่างเกษตรกรในแต่ละชุมชนไปสู่กว้าง และการผลิตแบบอุตสาหกรรม ต่อไป

หลังจากนำเสนอโยบายแล้ว นายอลงกรณ์ได้เสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แก่ 1. แต่การลงทุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2.ความร่วมมือในนโยบายการตลาดนำการผลิต 3.ความร่วมมือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดโดยเฉพาะเชิญตัวแทนหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 4.ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ 5.การแก้ไขปัญหาราคาเกลือและสัตว์น้ำในประเทศ "

ทั้งนี้ในส่วนของเกลือนายอลงกรณ์ได้หารือถึงความร่วมมือในการรับซื้อเกลือของเกษตรกรขาวนาเกลือที่ค้างสต็อก อยู่ 2 หมื่น 5 พัน ตัน ด้วย

ด้านการตลาดสภาหอการค้าไทยได้ตอบรับและพร้อมสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ในการจัดตั้งศูนย์ AIC โดยนายกฤษณ์ สารสิน ประธานกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมนโยบายการเพิ่ม Productivity และขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการสภาหลายท่านได้แนะนำแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

ส่วนเรื่องเกลือจะให้ทางอุตสาหกรรมแช่แข็งกับผู้นำ พิจารณารับซื้อต่อไป

รหัสข่าว: I-I200129001257

หน้า: 1 / 1



## อลงกรณ์จับมือหอการค้าไทยขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯทุกจังหวัด

On January 28, 2020

คินหน้านโยบายตลาดนำการผลิตพลิกโฉมหน้าภาคเกษตรครั้งใหญ่

ส่วนชวานาเกลือเฮ! หอการค้ายินดีพิจารณาปรับชื่อเกลือที่ค้างสต็อก 2 หมื่น 5 พันตัน



วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา : 09.00-11.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายวราวุธ ชูธรรมพิชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหารคณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานนโยบายด้านการเกษตรกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วยคุณกมลนันทน์ สารสิน ประธานฯหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณเอ็สระ วงศ์กุลกลิง ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าและสภาหอการค้า นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้า และกรรมการ สภาฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม โดยนายอลงกรณ์ได้นำเสนอนโยบายภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า มียุทธศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จาก 1.การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของกระทรวงด้วยบิ๊กดาต้าและการเข้าถึงภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data & Gov Tech) 2.ด้านการผลิต เช่น การจัดโซน การยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดกับผู้ผลิต การรับรองมาตรฐานและการสืบกลับย้อนหลัง (Traceability) 3.ด้านโลจิสติกส์(Logistic) ทั้งการขนส่งทางเรือที่ลดการนำเข้า (Cold chain) การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative distribution center: CDC) และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออก ลดความยุ่งยากของเอกสาร 4. การตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรพันธสัญญา(Contract Faring) ,การค้าออนไลน์ (Ecommerce) บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ (Platform & Application)

"เพื่อให้อุตสาหกรรม-นโยบายได้ผลยิ่งขึ้นในระดับพื้นที่จึงจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นในทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (Agritechology and Innovation Center :AIC) ซึ่งจะประกอบด้วย 6 ภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยในจังหวัด ส่วนราชการกระทรวงเกษตร ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร จะเป็นศูนย์ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area Base) บริหารในรูปแบบบอร์ดีโดยอธิการบดีเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะตอบโจทย์ทั้งการวางแผนการผลิต การตลาดและการส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่ โดยรัฐเป็นพี่เลี้ยงเอกชนกับเกษตรกรจะเป็นผู้ขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยทดลองด้านเทคโนโลยี อันจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของปราชญ์เกษตรกร-ช่างเกษตรกรในแต่ละชุมชนนำไปสู่กว้าง และการผลิตแบบอุตสาหกรรม ต่อไป

หลังจากนำเสนอโยบายแล้ว นายอลงกรณ์ได้เสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แก่ 1. แต่การลงทุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2. ความร่วมมือในนโยบายการตลาดนำการผลิต 3. ความร่วมมือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดโดยเฉพาะเชิญตัวแทนหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 4. ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 5. การแก้ไขปัญหาการค้าเกลือและสัตว์น้ำในประเทศ "

ทั้งนี้ในส่วนของเกลือนายอลงกรณ์ได้หารือถึงความร่วมมือในการปรับชื่อเกลือของเกษตรกรชวานาเกลือที่ค้างสต็อก อยู่ 2 หมื่น 5 พัน ตัน ด้วย

ด้านกรรมการสภาหอการค้าไทยได้ตอบรับและพร้อมสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ในการจัดตั้งศูนย์ AIC โดยนายกมลนันทน์ สารสิน ประธานกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมนโยบายการเพิ่ม Productivity และขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กรรมการสภาหลายท่านได้แนะนำแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ส่วนเรื่องเกลือจะให้ทางอุตสาหกรรมแข่งขันกับทูน่า พิจารณาปรับชื่อต่อไป



## ก.เกษตรฯเซ็นMOUพัฒนามาตรฐานผลิตข้าวลุ่มน้ำโขง

นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อม ดร.วัชรศร มีลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation :MLC) Special Fund ประจำปี 2018 โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมรามาร์คาร์ดินส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายสุตสาครกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-

Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ประจำปี 2561 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีสาระสำคัญมุ่งให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีการปรึกษาหารือร่วมมือช่วยเหลือ และมีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของไทยและจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและใช้งบประมาณจากกองทุน

นายสุตสาครกล่าวอีกว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานระดับอนุภูมิภาค นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ตรวจสอบพยากรณ์แมลงศัตรูพืชและภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (Development of Center for Monitoring, Forecasting and Warning of Sustainable Rice Production under Climate Change in Mekong – Lancang Sub-Region) และ2.โครงการพัฒนาและการดำเนินการตามมาตรฐานการผลิตข้าวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Development and Implementation of Common Rice Production Standard in Mekong-Lancang Sub-Region) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี วงเงิน 27,624,045 บาท

“โดยกิจกรรมโครงการความร่วมมือ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 29 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14155

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 35.57

Ad Value: 44,462.50

PRValue (x3): 133,387.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯเซ็นMOUพัฒนามาตรฐานผลิตข้าวลุ่มน้ำโขง

มีระหว่าง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คือ ไทย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการสอดคล้องกับนโยบายภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”อธิบดีกรมการข้าว กล่าว





รวมกิจกรรม...อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม (YSF : Young Smart Farmers) ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2563 โดยมี เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วย ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น



☑ เยี่ยมชม... นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เยี่ยมชมบูธเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF : Young Smart Farmers) ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยจัดขึ้นที่ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



## กยท.จ.ยะลำนำทีมผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแปลงยางให้เกษตรกร



ที่จังหวัดยะลา เมื่อวันก่อน นายสุรชัย บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วย นายสานติ พันธุ์ณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ผศ.ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ

เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายธนดิษฐ์ ศรีพลาย ผู้เชี่ยวชาญการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร (โดรนทางการเกษตร) และคณะเจ้าหน้าที่ กยท.สาขาทุกสาขาในจังหวัดยะลา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ผนึกกำลังกันลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ตรวจสอบแปลงยางเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรครีบร่วงในยางพาราชนิดใหม่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายสุรชัย กล่าวว่า ทางการยางแห่งประเทศไทยกำลังเร่งสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรชาวสวนยางที่พบว่ามีผลกระทบของโรครีบร่วงชนิดใหม่ดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 763,725.34 ไร่ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ตรัง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส จากการติดตามสำรวจสถานการณ์การระบาดของโรครีบร่วงชนิดใหม่ พบว่าในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด พบการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส, ยะลา และปัตตานี ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่

นายสุรชัย ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ทางการยางแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนล่างได้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ทราบถึงลักษณะอาการของโรครีบร่วงชนิดใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ และวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้น การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์ และการให้น้ำบำรุงรักษาเพื่อฟื้นฟูดินยางที่ได้รับความเสียหายให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น.

## ข่าวสั้น

### คองโควตาไก่ไข่พันธุ์ปี 2563

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) วันที่ 28 ม.ค. 2563 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ปี 2563 ให้เลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) 3,800 ตัว พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) 460,000 ตัว โดยจัดสรรโควตาให้ผู้ประกอบการก่อน 440,000 ตัว ส่วนอีก 20,000 ตัว ให้กันไว้ที่กรมปศุสัตว์แล้วค่อยนำมาพิจารณาอีกครั้ง หากมีแนวโน้มขาดแคลนพันธุ์สัตว์

สำหรับสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.70 บาท จากราคาปี 2561 ที่ฟองละ 2.56 บาท ลูกไก่ตัวละ 28 บาท ไก่ไข่รุ่นตัวละ 150 บาท ในปี 2562 มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,742 ล้านฟอง อัตราการบริโภค 220 ฟอง/คน/ปี มีการส่งออกไข่ไก่สดปริมาณ 271.368 ล้านฟอง มูลค่า 765.512 ล้านบาท ไปยังตลาดฮ่องกง ลัดส่วนร้อยละ 90

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาให้แจ้งเวียนร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2567) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หากไม่มีข้อแก้ไขใน 1 เดือน จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)



# 'เอ็กบอร์ด'เคาะโควตาแม่ไก่4.6แสนตัว

กรุงเทพธุรกิจ ● คณะกรรมการไก่ไข่ เห็นชอบโควตาการนำเข้าปุ๋ย-ยาพันธุ์ไก่ไข่ ปี63กว่า3,800ตัว พ่อ-แม่ไก่4.6แสนตัว พร้อมวางร่างยุทธศาสตร์พัฒนา สร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับมาตรฐานบังคับฟาร์ม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า ได้พิจารณาการจัดสรรโควตาการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ปี 2563 เห็นชอบนำเข้าปุ๋ย-ยาพันธุ์ไก่ไข่ (GP) จำนวน 3,800 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน 4.6 แสนตัว แยกเป็นให้ผู้ประกอบการนำเข้าก่อน 4.4 แสนตัวที่เหลือ 2 หมื่นตัว ให้กันไว้เป็นโควตาลงที่กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณานำมาใช้กรณีมีแนวโน้มขาดแคลน

สำหรับสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.70 ลูกไข่ตัวละ 28 บาท ไข่รุ่นตัวละ 150 บาท โดยในปี 2562 มีปริมาณผลผลิตไข่ไก่จำนวน 14,742 ล้านฟอง อัตราการบริโภค 220 ฟองต่อคนต่อปี มีการส่งออกไข่ไก่สด ปริมาณ 271.368 ล้านฟองมูลค่า 765.512 ล้านบาท ตลาดหลักคือฮ่องกง คิดเป็น 90% ราคาขายส่งไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ย 2.74 บาทต่อฟอง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราคาเฉลี่ย 2.56 บาทต่อฟอง ราคาลูกไก่ไข่เฉลี่ย 21.63 บาทต่อตัว ราคาไก่รุ่นปี 2562 เฉลี่ย 141.02 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เฉลี่ยฟองละ 2.61 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีความมั่นคงในอาชีพ สร้างความสมดุลการผลิต

ไข่ไก่กับความต้องการบริโภคป้องกันการเกิดราคาไข่ไก่ผันผวน ส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะแจ้งเวียนร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หากไม่มีข้อแก้ไขจะนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามเตรียมความพร้อมรองรับการปรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พร้อมทั้งหามาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ โดยปรับการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ด้วย

กรุงเทพธุรกิจ ● ราคาพริกไทยในปีนี้อย่างไม่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัว หลังจากมีการลดกำลังการผลิตพริกไทยลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ ประกอบกับหลายประเทศที่บริโภคพริกไทย มีคำสั่งซื้อในปริมาณน้อย

สมาคมพริกไทยแห่งประเทศไทย ระบุว่าตลาดเวียดนามยังคงมีพริกไทยในสต็อกปริมาณมากโดยเป็นพริกไทยที่ตกค้างตั้งแต่การเพาะปลูกฤดูกาลที่แล้ว โดยครัวเรือนต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการต่างสต็อกพริกไทยไว้และรอให้ราคาปรับตัวขึ้น ส่วนในตลาดโลก มีแนวโน้มที่ผลผลิตพริกไทยจะเพิ่มขึ้นจากประเทศผู้ผลิตพริกไทยรายใหญ่ๆ เช่น อินเดีย ที่คาดว่าผลผลิตพริกไทยในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 61,000-62,000 ตันเพิ่มขึ้นปีต่อปีประมาณ 30%

สมาคมพริกไทยแห่งประเทศไทย ระบุว่าบราซิลเป็นต้นแบบด้านการผลิตเพราะสามารถผลิตพริกไทยโดยใช้ต้นทุนต่ำและให้ผลผลิตสูงด้วยตัวแปรเหล่านี้ทำให้พริกไทยของบราซิลสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ในช่วงปี 2559-2560 หลายประเทศปลูกพริกไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าตลาดพริกไทยโลกจะยังคงมีปริมาณพริกไทยมากกว่าความต้องการไปจนถึงปลายปี 2563 และบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านพริกไทยในเวียดนามคาดการณ์ว่าราคาพริกไทยในปีนี้อย่างคงอยู่ในช่วงขาลง โดยราคาพริกไทยน่าจะร่วงลงอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 36,000-38,000 ต้องและอาจจะลดลงไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 35,000 ต้อง เทียบกับช่วงต้นเดือน

## ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ ราคาพริกไทยโลกยัง'ขาลง'



ที่ผ่านมา ที่ราคาพริกไทยอยู่ที่กิโลกรัมละ 39,000-42,000 ต้อง

อย่างไรก็ตาม สมาคมพริกไทยเวียดนามมีความเห็นว่า ราคาพริกไทยจะไม่ลดลงไปมากกว่านี้เพราะราคาประมาณ 37,000 ต้องเป็นราคาที่บรรดานักเก็งกำไรจะซื้อ ส่วนนี้หน้าคาดว่าราคาพริกไทยจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากครัวเรือนในเวียดนามและประเทศต่างๆ ที่ปลูกพริกไทยลดกำลังการผลิต ซึ่งจะช่วยหนุนราคาพริกไทยปรับตัวขึ้นทั้งในตลาดเวียดนาม

และตลาดโลก อีกทั้งปริมาณการผลิตพริกไทยในอนาคตที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรหันไปผลิตพืชเกษตรประเภทอื่นแทน

เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามส่งออกพริกไทยได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แต่มูลค่าการส่งออกกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ เพราะราคาพริกไทยในตลาดโลกร่วงลง โดยเมื่อปี 2562 ราคาส่งออกพริกไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 2,516 ดอลลาร์ ลดลงปีต่อปี 23.6%



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ASEAN+

วันที่: พุธ 29 มกราคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11451

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 52.35

Ad Value: 125,640

PRValue (x3): 376,920

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ ราคาพริกไทยโลกยัง'ซาลง'

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่นของเวียดนาม (เอ็มเออาร์ดี) ระบุว่า ปีที่แล้วเวียดนามส่งออกพริกไทยได้ 284,000 ตัน มีรายได้ 175 ล้านดอลลาร์ การส่งออกเพิ่มขึ้นในแง่ของปริมาณราว 23.4% แต่มูลค่าการส่งออกกลับลดลงประมาณ 5.7%

แม้เวียดนามจะมีปัญหาส่งออกพริกไทยได้ในปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ในแง่ของมูลค่ากลับลดลง แต่สำหรับตลาดเยอรมนีแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น โดยเวียดนามส่งออกพริกไทยไปเยอรมนีเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า อีกทั้งยังส่งออกได้มากขึ้นในบางตลาด รวมทั้งไทย รัสเซีย และตุรกี

โดยยอดส่งออกในแง่ของปริมาณเพิ่มขึ้นราว 89.4% และในแง่ของมูลค่าอยู่ที่ 46% สำหรับตลาดตุรกี ส่วนตลาดรัสเซีย ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 40.6% มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 10.3% และสำหรับประเทศไทย ปริมาณการส่งออกพริกไทยของเวียดนามอยู่ที่ 34.8% ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 0.6%

ส่วนปีนี้ คาดว่าการทำข้อตกลงการค้าเอฟทีเอระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (อียู) จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกพริกไทยของเวียดนามให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปขายในเยอรมนี



## วางแผนแก้ปัญหาการเผาผลาญหมอกควัน



ควีน และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ สำหรับแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 63 ที่เสนอเข้ามามี 4 โครงการ/แผนงาน ดังนี้

### 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียจากรถยนต์ในเมืองใหญ่ การประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืช/วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา



ประกอบกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อห่วงใยเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาติดตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอก

ในพื้นที่การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2 กิจกรรม คือ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 16,800 ราย และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร 210 แห่ง พื้นที่ 42 จังหวัด

2. โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาที่ดิน 2 กิจกรรม คือ การไถกลบตอซัง พื้นที่เป้าหมาย 70,000 ไร่ และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 3,650 ตัน

3. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายากหรือไม้ประจำถิ่น โดย ส.ป.ก.

4. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยปฏิบัติการฝนหลวงและตัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควันรวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งขณะนี้ได้มีจังหวัดรายงานสถานการณ์พื้นที่การเผา รวม 23 จังหวัด



**เกษตรกรไทย**

**ร่วมใจหยุดเผา ในไร่นา**

- ▶ ไถกลบตอซัง
- ▶ ใช้ปุ๋ยปรับปรุงดิน
- ▶ นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
- ▶ นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บริจาคเงิน  
จากการเพาะหัด

หยุดเผา พร้อมกัน มกราคม - พฤษภาคม 2563

ไม่มีสถานการณ์ 43 จังหวัด

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและนำเสนอทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ทางเลือกที่ 2

เกษตรกรไทย  
ร่วมใจ **หยุดเผา** ในไร่นา

หยุดเผาพร้อมกัน มกราคม - พฤษภาคม 2563

**เผาแล้ว... ไม่ดีอย่างไร**

- × ผิดกฎหมาย
- × ดินเสื่อมโทรม
- × เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ
- × ทำลายสุขภาพ เป็นอันตราย ต่อชีวิต
- × กระทบการท่องเที่ยว
- × สูญเสียทางด้าน เศรษฐกิจ
- × โลกร้อน อากาศแปรปรวน
- × ทำลายธาตุอาหารในดิน

**STOP**

**หยุดเผา... แล้วทำอย่างไร**

- ✓ ไถกลบตอซัง
- ✓ ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน
- ✓ นำมาใช้เป็น พลังงาน ทดแทน
- ✓ นำมาผลิต เป็นอาหารสัตว์
- ✓ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ✓ มีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ด

นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทางเลือกที่ 3 นำเศษวัสดุการเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเลี้ยงโค ทางเลือกที่ 4 นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็นพลังงานทดแทน เช่น ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด หรือนำมาผลิตกระดาษ ทางเลือกที่ 6 คือ นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่แห้งมากคลุมบริเวณโคนต้นพืช และทางเลือกที่ 7 นำเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 10,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมาย.





## ชาวปณคน คนปณข่าว

### ● สังคมอุดมเพกนิวล์ เกรียนเคียบอร์ตฉวย สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” ปลอ่ยข่าวปลอม มันส์มือ ถามกันวุ่น ตำรวจ ปอท. ทำอะไรอยู่

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจร้ายแรง เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 206 คน แต่ในประเทศไทย คนจำนวนหนึ่งกำลังจะตาย เพราะ “เพกนิวล์” หรือ ชาวปลอมกินสมอง ... คงต้องพูดแบบนี้จริงๆ นั่นเพราะตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ก็มีการแชร์โพสต์ ทั้งคลิปวิดีโอ รูปภาพ รวมถึงข้อมูลที่เป็น “ชาวปลอม” กันเต็มโซเชียลมีเดีย สร้างความตื่นตระหนก หวาดกลัวและเข้าใจผิดกันเป็นจำนวนมาก

ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือ Anti-Fake News Center Thailand โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ได้ทำการตรวจสอบ และรวบรวมไว้ อาทิ ชาวปลอม คลิปสุดซ็อก ไวรัสโคโรนา ทำคนลัมทั้งยืน, ชาวปลอม “สี จิ้นผิง” ส่งใช้กฎหมายสูงสุดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสฯ วิสามัญประชาชนผู้ซัดขึ้นได้, ชาวปลอม ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ป. แพทย์ 1 นครราชสีมา, ชาวปลอม พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา เสียชีวิตที่ภูเก็ตเพิ่มอีก 1 ราย, ชาวปลอม พบผู้ป่วยชาวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนา รักษาตัวที่ รพ.ราชธานี จ.อยุธยา, ชาวปลอม พักยาพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 1 ราย, ชาวปลอม เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สามารถติดต่อผ่านการมองตาได้, ชาวปลอม กรมควบคุมโรค ยกเลิกการคัดกรองผู้โดยสารด้วยเทอร์โมสแกน, ชาวปลอม พนักงานการบินไทย ติดโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...



ภาพตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

นี่ยังไม่จบกรณีนี้ที่ ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ รายหนึ่ง เอภาพ ตลาดในเมืองอู่ฮั่น ที่มีผ้าพลาสติกคลุมหลังจากปิดร้าน ไปใส่ข้อความบิดเบือนว่าเป็น “ศพคนตายจากเชื้อไวรัส” แต่ไม่มีญาติมารับศพ จนต้องเอาผ้าคลุมไว้ ...หรือกรณีนี้ที่นักเรียนไทยในประเทศไทยรายหนึ่งในเมืองต้าลี่ ไหล่สัด อ้างว่าตนเอง

ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการไทย หรือว่ามีกรณีติดต่อจากสถานทูตไทยเลย อีกวัน 2 วันคงติดเชื้อตายแน่ๆ ทั้งที่เมืองต้าลี่ อยู่ห่างจากอู่ฮั่น ถึง 1,865 กิโลเมตร และไม่ใช้พื้นที่การระบาดของเชื้อไวรัส ทุกอย่างในเมืองยังสามารถดำเนินไปได้ตามปกติ จะออกไปไหนก็ได้ จะขึ้นเครื่องบินกลับไทยเองก็ได้...

แน่นอนละ “ชาวปลอม” พวกนี้ นอกจากสร้างความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้ว ยังสามารถดิศเครดิตรัฐบาลได้ด้วย นักการเมืองฝ่ายค้านบ้านเรา จึงงีบเอาไปขยายความต่อ แล้วก็มีคนที่หลงเชื่อ !!

“ชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ถึงกับออกมาประเดณาม ส.ส.ที่นำเอาเรื่องนี้มาขยายผลโจมตีรัฐบาลหรือเท่ากับต้องการสร้างกระแสบิดเบือน ให้รัฐบาลทำงานยากขึ้นในการควบคุมการระบาดของโรค และดูแลสถานการณ์การตื่นกลัวของประชาชน ซึ่งผลเสียหายร้ายแรง ก็จะเกิดกับประชาชน แม้ว่าจะได้ผลทางการเมืองอย่างสูงก็ตาม

อันที่จริงการสร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือข่าวปลอมอื่นๆ เข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2) “มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ที่ยังมีการกระทำกันอยู่โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย เพราะ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด “ไม่มีประสิทธิภาพ” และ “ขาดความมุ่งมั่นทุ่มเท” ในการทำงานด้วย จึงแทบจะไม่ปรากฏข่าวว่าผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีฟ้องต่อศาล และมีคำพิพากษาลงโทษ อันจะมีผลให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว...

“ดร.เสรี วงษ์มณฑา” นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด ออกมาล่ำหับผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับ Fake News อยากให้คนปลอ่ย Fake News ถูกจัดการใช้ไหม ถ้ายังไม่มีการจัดการ ก็ต้องตำ ปอท. ค่ะ นั่นถึงจะถูก ... ตำ DES กันไปเรื่อยๆ ไม่ต่างกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ไม่บอกให้คนเสียหายไปแจ้งความ คนปลอ่ย Fake news ก็ลอยนวล เราก็คงไม่พอใจกัน แล้วก็ตามผิดที่กันอยู่แบบนี้ ... แก่ไม่ได้หรอกค่ะ คิดจะตำ ปอท.บ้างไหมคะ ตำให้ถูกที่บ้างเถอะค่ะ

“1. DES มีหน้าที่แยกแยะ ชาวไหนจริง ชาวไหนลวงแล้วบอกให้ประชาชนรู้ 2. ประชาชนที่รู้ความจริง ควรช่วยกันโพสต์ แล้วเราก็คงช่วยกันแชร์ 3. ผู้เสียหายจาก Fake News ต้องไปแจ้งความกับ ปอท. ให้จัดการกับคนปลอ่ย Fake News 4. ปอท. จะต้องทำงานเอาจริงเอาจัง จัดการกับคนปลอ่ย Fake News ตามกฎหมาย 5. ถ้า ปอท. ไม่จัดการ พวกเราประชาชนต้องช่วยกันกดดัน (ด่ากันให้ถูกที่เสียทีนะ) ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครพูดถึงการทำงานของ ปอท. เลย แล้วก็หงุดหงิดใส่ DES ทั้งที่เขายังไม่มีอำนาจในการจัดการกับคนปลอ่ย Fake News เขาทำได้แค่เผยแพร่ความจริงที่แตกต่างจาก Fake News



ค่ะ” .

● “เทพไท” ซึ่งมีอบสวนยาง แต่ “แถลีข้างถลอก” ในเฟซบุ๊ก บอกถ้าจะทวงสัญญาเรื่องราคาขายให้ไปทวงที่ พลังประชารัฐ ไม่ใช่มาหาประชาธิปัตย์

จากปัญหาราคายางตกต่ำมาต่อเนื่องนานนับปี บางครั้งบางช่วงหล่นไปอยู่ที่ “3 กิโลร้อย” จะมีกระแสวิ่งขึ้นมาน้างก็ไม่เคยถึงกิโลละ 50 บาท ทำเอาชาวสวนยางในภาคใต้โอดครวญไปตามๆ กัน ...ทั้งที่ตอนช่วงหาเสียงเลือกตั้ง บรรดาผู้สมัคร ส.ส. ต่างหาเสียงกับนโยบายราคายางพารา... อย่างพรรคประชาธิปัตย์ กำหนดขั้นต่ำไว้ที่กิโลละ 60 บาท ส่วนพรรคพลังประชารัฐ เกทับไป 5 บาท บอกว่าราคายางต้องได้ 65 บาท

ล่าสุดเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ ชาวสวนยางเมืองคอนหลายร้อยคนได้นัดรวมตัวกันที่ แยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเรียกร้องเรื่องนี้ เพราะทั้ง “ประชาธิปัตย์” และ “พลังประชารัฐ” ต่างก็ได้เป็นรัฐบาลกันแล้ว แต่ราคายางก็ยังไม่เริงหัวขึ้นมาเลย

หลังการรวมพลก็เคลื่อนขบวนไปยังบ้านของ “เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.ประชาธิปัตย์ เพื่อทวงถามว่า นโยบายที่เคยหาเสียง เคยรับปากชาวสวนยางเอาไว้ ตอนนี้ได้ทำอะไร ไปถึงไหนแล้ว...แต่ปรากฏว่า “เทพไท” ไม่อยู่บ้าน



ชาวสวนยางบุกบ้าน เทพไท เสนพงศ์

สอบถามได้ความว่า ไปงานศพชาวบ้านที่ อ.ชะอวด...ชาวสวนยางก็ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมไปงานศพแต่หัววัน ทั้งที่ตามปกติแล้วน่าจะไปฟังพระสวดในช่วงหัวค่ำ และจุดที่ชาวสวนยางรวมพล ก็อยู่ที่ อ.ชะอวด “เทพไท” น่าจะรู้ ...นี่แสดงว่าเจตนา “ซิ่ง” เลยถ่ายรูปหมู่ที่ป้ายหน้าบ้าน “คว้านิ้วโป้ง” เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าไม่พอใจ

จากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่บ้าน “ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ” ส.ส.พลังประชารัฐ ซึ่ง “ดร.รงค์” ก็ออกมาต้อนรับขับสู้ รับฟังข้อเรียกร้อง พร้อมชี้แจงว่า ที่หาเสียงเรื่องราคายางพาราในช่วงนั้น เป็นนโยบายของแต่ละพรรค และเมื่อร่วมรัฐบาลแล้วก็กำลังดำเนินการ ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล เมื่อชาวสวนยาง



เทพไท เสนพงศ์



ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

เดือดร้อนกันอย่างน้อย ก็จะมาทางนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ...หลังจากมีการพูดคุยกันแล้ว ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กันที่บริเวณบ้าน “ดร.รงค์” ก่อนจะเดินทางกลับไปรวมตัวกันอีกครั้ง ที่แยกควนหนองหงษ์...

วันรุ่งขึ้น “เทพไท” โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงชาวสวนยางที่บุกไปหาถึงบ้านว่า... การเดินทางมาทวงสัญญาของกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุม อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง... เรื่องนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรค มีความแตกต่างกัน ในส่วนของประชาธิปัตย์นั้น ได้หาเสียงโดยใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร กำหนดให้ยางพารากิโลละ 60 บาท ปาล์มน้ำมันกิโลละ 4 บาท มีเอกสารยืนยันชัดเจน...

ส่วนนโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ ก็ปรากฏอยู่ตามเอกสาร และป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างเปิดเผยว่า จะทำให้อายุราคายางพารา กิโลละ 65 บาท ปาล์มน้ำมันกิโลละ 5 บาท แถมนโยบายยืนยันว่า “สามารถทำได้จริงและทำทันที” เพราะฉะนั้น ถ้าหากผู้ชุมนุม ต้องการที่จะได้ราคายางพารากิโลละ 65 บาท ก็ต้องไปทวงสัญญาที่พรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่มาทวงเอาที่พรรคประชาธิปัตย์...

เป็นไง!! ลีลาของ “เทพไท” นอกจาก “แถงสนข้างถลอก” แล้วยังบ่ย่ำเป็นความผิดของพลังประชารัฐ !! ทั้งๆ ที่เรื่องการแก้ปัญหาราคายางพารา และพืชผลทางการเกษตรทั้งหลาย เป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ที่คนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการ กำกับดูแลอยู่

ไม่เพียงเท่านั้น “เทพไท” ยังแถงขำเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่าล่าสุด องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศดัชนีความโปร่งใส หรือ “ดัชนีคอร์รัปชัน” ประจำปี 2562 ปรากฏว่า ประเทศไทยร่วงไปอยู่อันดับ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก...ยิ่ง เมื่อดูย้อนหลังไปเมื่อปี 2560 อยู่อันดับที่ 96 ... ปี 2561 อยู่อันดับที่ 99 แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลนี้ล้มเหลวในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ยิ่งอยู่ดัชนียิ่งดิ่ง ทั้งที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญ ก็บอกว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง”

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: พุธ 29 มกราคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3094

Col.Inch: 105

Ad Value: 126,000

คอลัมน์: ชาวปณคน คนปณชาว

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 378,000

คลิป: ชาว-ดำ

จากนั้นก็วกเข้าเรื่องว่า อย่างนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญ และ  
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ต้อง  
ปรับปรุง กวดขัน ตรวจสอบการทำงานของแต่ละภาคส่วน ที่  
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้ดัชนี  
ความโปร่งใสของประเทศ อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นกว่านี้ จะได้ไม่เป็น  
ที่อับอายต่อประชาคมโลก...

นี่แหละ “เทพไท สายล่อฟ้า” ชาวปณ ชาวเปรี๊ยะ แห่ง  
ปชป. ... ฝ่ายค้านในรัฐบาลตัวจริง !!